
เรื่อง   การศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดเก็บภาษีอากรประเมิน, การศึกษาปญหาและแนวทางการแกไขประมวลรัษฎากรใน
สวนที่เกี่ยวกับ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย กรณีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ 
มาตรการเกี่ยวกับปญหาและแนวทางแกไขการระงับขอพิพาททางภาษีเงินไดตาม
ประมวลรัษฎากร 

 
คุณอมรศักดิ์ พงศพศุฒม (คณะกรรมการกํากับโครงการศึกษาและพฒันาประมวลรัษฎากร) 
     1.  วิธีการนําเสนอควรเอาหลักการนํากอนแลวจึงตามดวยขอกฎหมาย 
     2.  การยกรางกฎหมายใหม ใหใชวิธีการปฏิรูป คือ ยกรางใหม ลืมของเดิมไป ถาใชกฎหมาย
เดิมเปนหลักจะเกดิปญหาเชนเดิม ดังนั้น หลักการ (concept) ตองนิ่งกอน จึงจะรางได 
     3.  หลักกฎหมายที่ดียงัไมไดนํามาใช 
     4.  ภาษีเงนิไดนิติบุคคล ประเด็นปญหา คือ ตัวเกณฑสิทธ ิ
     5.  ภาษีมูลคาเพิ่ม ญี่ปุนใชหลักบัญชีในการจัดเก็บ แตไทยใช documentation ในการจัดเก็บ 
ใชมิติของการปราบปราม ทําใหขัดกับประเพณีการคา 
     6.  ภาษีหกั ณ ที่จาย ซ่ึงเปนการจัดเก็บภาษีลวงหนา แตมีปญหาในทางปฏิบัติที่ยุงยาก  
สับสน เพราะมีหลายอัตรา จึงควรปรับปรุงใหงายขึน้ 
     7.  ภาษเีงินไดบุคคลธรรมดา มีปญหาในวิธีการขจัดภาษีซํ้าซอนกรณีเงินปนผล เครดิตภาษี
เงินปนผล เร่ืองคณะบุคคล การเสียภาษีของสามีภรรยา การหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดา มารดา 
ซ่ึงนโยบายตองการใหสิทธิ แตกลับออกหลักเกณฑเสมือนกลัวผูเสียภาษีจะไดสิทธิ 
     8.  กระแสโลกาภวิัฒนทําใหจําเปนตองมีลักษณะเปนอารยะ หากภาษมีีความ harmonize 
เหมือนระบบของกรมศุลกากร ก็จะแกปญหาไปโดยปรยิาย   
     9.  ถาเปนไปไดอยากใหม ี frame วา developing country  จะเปนอยางไร  รวมทั้งปญหา
เกี่ยวกับเรื่อง transfer pricing ควรเปนอยางไร 
 
ศ.ไพจิตร โรจนวานิช (ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร) 
     1.  ช่ืนชมคณะทํางานของกรมสรรพากรที่ไดศึกษาและวิเคราะหปญหาตางๆไดดีเยี่ยม และ

เห็นดวยกับแนวการคิดทีแ่สดงออกที่ขอรางสุดทายทุกประเด็น 
     2.  การรางกฎหมายมิใชทําไดงาย ตองผานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซ่ึงเชีย่วชาญดานนี ้



     3.  การยดึอายัดทรัพยขายทอดตลาดหากยกไปใหศาลภาษี ตองยืน่คํารองตอศาล กออาจทํา
ใหไมทนัการณ ทําใหเกดิความเสียหายได 
     4.  กรณีสามีภรรยาตางฝายตางมีเงินได หากจะกําหนดใหแยกยื่นรายการเสียภาษีตางหาก
จากกนัก็ได ไมเสียหาย เพราะแนวคิดในทางภาษีทัว่โลกจะมุงเนนความสะดวกรวดเร็วเปนใหญ 
     5.  ประเด็นสําคัญ คือ ตองแกกฎหมายโดยคํานึงถึงความเปนธรรม ความสะดวก รวดเร็ว 
และมี productivity ที่ด ี  ตองไดรับความรวมมือจากผูเสยีภาษี  โดยตองมีบริการที่ดี  มีความยุติธรรม 
เมื่อมีการจัดเกบ็เต็มที่ ก็ตองคืนเต็มที่เชนเดียวกัน 
 
 คุณจํารัส แหยมสรอยทอง (ผูอํานวยการสํานักอุทธรณภาษี กรมสรรพากร) 

จะขอพูดในสวนของที่ปรึกษากรมสรรพากร เราไดรับเอกสารมาลวงหนาประมาณหนึ่งวนั 
การพิจารณาในแตละหัวขอที่สงมาใหเราพยายามใชประสบการณและความรูที่มีอยู รวมทั้งเสียงบน 
เสียงตอวาของผูที่เกี่ยวของกบัการเสียภาษทีั้งผูเสียภาษี นักวิชาการ อาจารย ที่ปรึกษา นอกจากนี้ยัง
คํานึงถึงสิทธิของผูเสียภาษแีละการบริหารจัดเก็บของกรมสรรพากร คือเราพยายามมองทั้งสองดาน
ทั้งดานคนจดัเก็บ และในดานของผูเสียภาษี  เนื่องจากไมมีเวลาไปอานเอกสารการวิจัยลวงหนามา
กอน แลวเรากย็ังสงสัยวาจําเปนจะตองเรงรีบใหเสร็จภายในเดือนกันยายนนีห้รือเปลานะคะ เพราะวา
มีบางหัวขอทีจ่ะตองศึกษาลงไปใหละเอียดรอบคอบกวานี้ ทั้งในดานหลักการ เจตนารมณ ปญหาและ
ผลกระทบ การจะแกไขประมวลรัษฎากรทั้งเลมไมใชเร่ืองงาย จากประสบการณในการรางกฎหมาย 
แมแตกฎกระทรวงสักฉบับหนึ่งหรือการจะแกไขพระราชบัญญัติสักมาตราหนึ่งกจ็ะตองใชเวลา
เพราะไมไดจบที่เรายังมีบุคคลที่เขามาเกี่ยวของอีกจํานวนมาก แลวกจ็ะตองมีหลักการ เหตุผลอะไร
ตาง ๆดวย  ตวัอยางในสวนของการอุทธรณ การที่จะบอกวาในแตละมาตรานี่ควรจะแกไขไหม ก็คดิ
วาควรจะแกไขเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปแตตองเปนทั้งระบบนะคะ 
ตองคิดวาอยางไรถึงจะใหความเปนธรรมตอผูเสียภาษี เพราะการอุทธรณเปนการโตแยงการประเมิน
ซ่ึงเกิดจากการที่เจาพนกังานประเมินใชอํานาจรัฐประเมนิภาษีรวมทั้งเบี้ยปรับและเงนิเพิ่ม ทําอยางไร
จึงจะทําใหระบบอุทธรณงายและสะดวกรวดเรว็ มี the best practices  ที่เหมาะสมที่จะนํามาใชกับ
ประเทศไทยหรือไม อยางไร จะเลือกระบบของประเทศไหน ซ่ึงจะตองประกอบกันหลายอยาง เร่ือง
การอุทธรณมีเอกสารงานวิจยั รวมทั้งวิทยานิพนธ อยูมากพอสมควรที่ควรตองศึกษากอน 
ในเรื่องภาษีเงนิไดหัก ณ ท่ีจาย  เราก็พจิารณาในดานของผูหักภาษี ณ ทีจ่าย และในดานของผูถูกหัก ผู
ที่มีหนาที่ตองหักนี่บางทเีขายังไมรูเลยวาตองไปเปดกฎหมายตรงไหน แลวเขาตองหกัอยางไร บางที
ไปเปดกฎหมายมาตราหนึ่ง โอเคไมตองหกั แตกลับไปปรากฏอยูในอกีสวนหนึ่งของกฎหมายวาตอง
หักภาษี หรือในดานผูที่ถูกหักนี่เขาก็ยังไมทราบเลยวาทําไมเขาตองถูกหัก ทําไมเขาไดรับเงินตามที่



ตกลงกันไวนอยลง เกิดขอโตแยงทั้งผูตองหักภาษี ผูถูกหักภาษี เจาหนาที่ เนื่องจากความไมรูไมเขาใจ
กฎหมาย เราจงึเห็นตรงกนัวาถาทําใหกฎหมายงาย โดยรวบรวมจดัเปนหมวดหมู รวบรวมทั้งหมดมา
ไวที่เดยีวกัน จัดเปนหมวดหนึ่งเปนเรื่องภาษีเงนิไดหัก ณ ที่จาย จะดกีวาไหม แตในสวนทีเ่ปน
รายละเอียดตามหัวขอทีว่ิจัยมาเรายังไมไดพิจารณาลงไปในรายละเอียด เพียงแตคิดในหลักการวาควร
ใหงายและควรวางหลักการวาจะหักภาษจีากการจายเงินไดประเภทไหนจึงจะเหมาะสม และใหมี
จํานวนอัตราภาษีนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได  
ในสวนที่เก่ียวกับวิธีการเกี่ยวแกภาษีอากรประเมิน เรากพ็ิจารณาวาในสวนของภาษปีระเภทอื่น ๆ นี่
ปรากฏอํานาจในการประเมนิไวเปนการเฉพาะเรื่องหรือไม เชนในสวนของภาษีมลูคาเพิ่ม ภาษธุีรกิจ
เฉพาะ อากรแสตมป ก็มีพูดถึงอํานาจการประเมิน รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มไวโดยเฉพาะแลว ตอง
นําบทบัญญัติในสวนทัว่ไปมาใชหรือไม คือในสวนบททั่วไปที่เกี่ยวแกภาษีอากรประเมินนี่ ในทาง
ปฏิบัติจะใชในสวนของการประเมินภาษเีงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนั้นควรจะ
บัญญัติลงไปใหชัดเลยไหมวาในสวนของวธีิการเกี่ยวแกภาษีอากรประเมินตรงไหนบางที่ใชเฉพาะ
ภาษีเงนิได เพือ่ไมใหเกิดความสับสน   
ในการพิจารณาของที่ปรึกษากรมสรรพากรก็พจิารณากันถึงหลักการกวาง ๆ ซ่ึงก็ควรจะตองตกลงกนั
ใหไดกอนวาจะใชหลักการอยางไร เหตุผลและเจตนารมณในแตละเร่ือง แตละมาตรามีอยางไร แลว
คอยมาลงในรายละเอียดของแตละสวน แตละมาตรา จะดีกวาไหม  ขอบคุณคะ 
  
คุณวณี  ทัศนมณเฑียร (ผูอํานวยการสํานกัตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร) 
    “ ขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะขอตอเนื่องจากทาน ผอ. สํานักอุทธรณภาษี เฉพาะในสวนของ 
กรมสรรพากรเอง คือ ในสวนของคณะที่ปรึกษาและคณะทาํงาน เนื่องจากมกีารกําหนดเวลาให
พิจารณาเรื่องนี้ในเวลาจํากดัมาก แลวผลที่ออกมานี่อยากจะเรียนวา ไมมีความพรอมเลยคะ เพราะวา
มันมีหลายสิ่งที่จะตองศึกษามากกวานี้ ในสวนผูวิจยัเองใชเวลาเปนป แลวใหเวลาคณะที่ปรึกษาของ
กรมสรรพากรเพียงสองวนั เอกสารที่ผูวิจัยเขียนมานัน้นะคะ คณะที่ปรึกษาไดรับลวงหนากอนเขา
ประชุมกับคณะทํางานเพยีง 1 วัน แลวจะเอาเวลาที่ไหนไปอานละคะ เพราะวางานอืน่เรากม็ีเยอะแยะ 
เราเปนหวงมากคะเรื่องนี้เพราะวา  ถาเผื่อรับผลการศึกษาของสวนกรมสรรพากรวาเราไดศึกษาแลว  
แลวก็มกีารโตแยงแลวหรืออะไรนี่  ดิฉันเปนหวงมากคะตรงนี้ แลวกเ็ปนการพิจารณาจากคนกลุมเล็ก
นิดเดยีว  เชื่อวาคนกลุมอ่ืนๆ ก็ควรจะตองไดดูดวยกันทั้งหมด  เพราะเปนเรื่องสําคญั เปนกฎหมายที่
ใชจัดเก็บภาษอีากร ไมอยากใหเกิดการผิดพลาด มีปญหาตอไปในอนาคต  ดิฉันเห็นวาการริเร่ิมของ
ทานอธิบดีนี่เปนสิ่งดีมาก ไมวาเรื่องนี้จะจบเมื่อไรก็ตาม  ไมจําเปนจะตองจบตอนนีน้ะคะ  จบเมื่อไร
ก็ตาม  ก็ควรจะตองบันทกึไววานี่คือการริเร่ิมของทานอธิบดีศานิต  ตรงนั้นเราไมหวงเลย  แตวาเรา



เปนหวงเนื้อหาท่ีเราทําอยูนี ่  เปนหวงกลัววาหลังจากจบในวันนี้แลวจะคิดวาทางกรมสรรพากร
ยอมรับแลววาที่โตแยงไวนี่เพียงพอแลว  ไมใชนะคะ  ก็ขอเรียนวามปีญหามากมาย  ยังศึกษากนัไม
ละเอียดเลยคะ ” 
 
รศ.ทัชชมัย  ฤกษสุต (ผูดําเนนิรายการ) 
   ไดช้ีแจงวาโครงการนี้เปนการริเร่ิมของทานอธิบดี เปนการจุดประกายขึ้นมาเพื่อใหมีการดําเนินการ
ตอ  เมื่อมูลนิธิไดนําเสนอผลการศึกษาใหกรมสรรพากรทราบแลว กรมสรรพากรจะไมเห็นดวย  หรือ
เห็นดวยแตมีขอโตแยงก็ลวนเปนสิ่งที่ดีเพราะจะชวยใหเกดิประเดน็ขอเสนอแนะเพื่อที่ทางฝายรัฐบาล
จะนําไปใชในการพิจารณาตดัสินใจบนพื้นฐานทั้งฝายวิชาการและฝายผูปฏิบัติการ  ส่ิงที่เกิดขึ้นใน
วันนีแ้ละอนาคตตอไป ไมม ี commitments ใดๆ กับผูใดทั้งส้ิน ศึกษาไปเสร็จเรียบรอยแลว รัฐมนตรี
ทานใดไมเอาก็จบ 
 
คุณขจรศักดิ์  อุทธาสิน (ที่ปรึกษากิตติมศกัดิ์โครงการศกึษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร) 

1. ธุรกิจเอกชนมกีารแขงขันกนัสูง  ภาษีเปนตนทุนอยางหนึ่งในทางธุรกจิ ในการตัดสนิใจ
จะทําธุรกิจก็จะมองวามภีาระภาษีอยางไร คุมหรือไมคุมที่จะลงทุน หากระบบภาษีของเรายุงยาก
ซับซอน เขาก็อาจไมมาตั้งธุรกิจในไทย แตหันไปลงทุนในประเทศอืน่แทน 
 2.   ควรผลักดนัใหมกีารแกกฎหมายใหม  โดยเริ่มตนดวยหลักการวาควรจะเปนอยางไร  อยาไป
คิดถึงเรื่องเกา 

3.  คดีเกี่ยวกับภาษีทั้งหมดนาจะนําไปสูศาลภาษีอากรกลาง เพราะเปนผูเชีย่วชาญทางดานภาษ ี
4. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณควรจะมีคนที่เปนกลางจากภาคเอกชนมารวมในคณะกรรมการ 

เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอผูเสียภาษี  หากคดีจบไดที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  จะทําใหมีคดีไปสู 
ศาลภาษีอากรกลางนอยลง 

 
คุณวสันต  วฒันศิริ (ผูตรวจราชการ 9 กรมสรรพากร) 
     1.    กรณีการหักภาษี ณ ที่จาย  เห็นดวยทีจ่ะใหบริษัทผูซ้ือสินคาตองหักภาษี ณ ที่จาย   เปน
การสรางหลักฐานใหกับทั้งดานผูซ้ือและผูขาย เปนประโยชนในการจดัเก็บภาษ ี

2.   เห็นดวยที่จะใหผูจายเงินไดเปนผูรับผิดชอบฝายเดียวสําหรับการไมหกัภาษี ณ ที่จาย 
3.   มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา ควรใหกรมสรรพากร ไดมีโอกาสอุทธรณคําวินิจฉัยของ    

คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณไดดวย 
 



เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับปญหา และแนวทาง แกไขภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
เรื่องประเภทเงินได, การหักคาใชจายและคาลดหยอน, การจัดเก็บภาษี
อากรกรณีคณะบุคคล และ การจัดเก็บภาษีอากรหญิงมีคูสมรส 

 
1. ประเภทเงินได :  

ศ.ไพจิตร  โรจนวานิช:  
เห็นดวยที่จะแยก  ประเภทเงนิไดเปน 
1.จากแรงงาน  
2.จากทรัพยสิน 
3.จากการประกอบการคา 
แตไดตั้งขอสังเกตวา เดิมประมวลฯ ไดแยกประเภทเงินไดไวเนื่องจากเพื่อประโยชนในการ

หักคาใชจาย เชน เงินไดที่เกิดจากน้ําพกัน้ําแรง กับเงนิไดที่ไมเกิดจากน้ําพักน้ําแรง การหักคาใชจาย
ยอมตางกัน สําหรับเงินได ตาม ม.40(3)(4) ซ่ึงไมไดเกดิจากน้าํพักน้ําแรงไมใหหักคาใชจายเลย สรุป
คือ เห็นดวยกบัขอเสนอแนะของคณะทาํงานศึกษาผลวจิยั  

 
 คุณวิสูตร กาญจนปญญาพงศ  
 ประเภทเงนิได เงินไดอ่ืนๆ เดิมอยูใน มาตรา40(8) ก็ควรรวมในประเภทที่ 3  

 
2. การจัดเก็บภาษีอากรหญิงมีคูสมรส:  

คุณไพจิตร  โรจนวานิช:  
             ใหแยกยื่น เพราะปจจุบนันี้หญิงมีสามีก็มีอิสระในการเลอืกใชนามสกลุของตนเองหรือใช
นางสาวกย็ังได ฉะนัน้ ในการเสียภาษีกค็วรมีอิสระในการที่จะเลือกเสียภาษกี็ได revenue by gorn 
โดยตองศึกษาดูวา revenue by gorn จะใชซักเทาไร กรมสรรพากรจะรับไดมากนอยแคไหน จะทํา
อยางไรใหสะดวกและ simplify ที่สุด  

 
3.  การจัดเก็บภาษีอากรกรณคีณะบุคคล   

ศ.ไพจิตร  โรจนวานิช:  
มีความเหน็วา ตองพิจารณาในประเด็นวาคณะบุคคลในปจจุบันประกอบดวย คณะบุคคล 2 

ประเภทดวยกนั คือ  



3.1 คณะบุคคลที่เขาลักษณะเปนหุนสวนสามัญ คือบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปตกลงเขารวมทํา
กิจกรรมรวมกนั โดยมุงหวังผลกําไรจากกจิการนั้นๆ  

3.2 คณะบุคคลที่ไมเขาลักษณะเปนหางหุนสวนสามัญ แตเปนกรณีบคุคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป
ตกลงเขารวมกันทํากจิการรวมกันแตมิไดมุงหวังกําไร เชน ตั้งขึ้นมาเพื่อจัดหาทุน เพื่อการกุศลเปน
ตน จัดวิ่งเดินเพื่อการกุศล จัดกีฬาเพื่อการกุศล แตมิไดมุงหวังกําไรของตนเอง  ซ่ึงในกรณนีี้ถือวาคือ 
“คณะบุคคล” ตามประมวลรษัฎากรจริงๆ  

ดังนั้น วิธีการที่ดีที่สุด ใหคณะบุคคล ตาม 3.1 ยื่นเสียภาษีในนามของคณะบุคคลเชนเดิม แต
ใหทํางบดุลโดยมีผูสอบบัญชี ซ่ึงทานเชื่อแนวา จะขจัดชองทางหลีกเลี่ยงภาษีอากรได 

 
คุณขจรศักดิ ์อุทธาสิน:   
มีความเหน็วา คณะบุคคลเปนปญหาหรือชองทางใหคนหลีกเลี่ยงภาษมีาก ตัวอยาง  คือ  
1. พอ แม ลูก มีเงินฝากธนาคาร แมมีอัตราภาษีถารวมเงินเดือนแลวเสียภาษีอยูที่ 30 % ของ

บุคคลธรรมดา เงินฝากทางธนาคารโดยหัก ณ ที่จาย 15 % ตองเสียฟรีๆ ถาวิธีการงายๆ คือเอาลูกมา
บวกกับแมคนหนึ่ง ก็เปนคณะบุคคลเอาเงินไปฝากเสียภาษี 15 % แตส้ินปเรียกคืนถูกหักก็เสียแค 5 %  

2. รับจางเปนวิทยากรมีเงินเสียภาษีถารวมเงินเดือนแลวเสีย 30 % แตเมื่อเปนคณะบคุคล วิธี
ตามขอเสนอแนะของคณะทาํงานฯ นั้นจะใชไมไดผล การที่คณะทํางานฯ ใหหักเหมา 15 % ของ
รายไดกอนหกัรายจายเขาก็เรียกคืนได ควรหาวิธีการไมใหใชชองทางนี้ในการหลีกเลี่ยงภาษจีะดีกวา 
โดยใหความเห็นวา วิธีการของ อ.ไพจิตร โรจนวานิช กด็ีคอื หรืออีกวธีิหนึ่งคือ ใหกาํหนดหลักเกณฑ 
เงื่อนไขการจดัตั้งคณะบุคคลใหชัดเจน เนือ่งจากทุกวันนี้การจัดตั้งคณะบุคคลงายเกินไป 

 
คุณพิพัฒน  วรมาลี (ผูนาํเสนอ)  
อธิบายขอเสนอแนะความเหน็ของคณะทํางานและที่ปรึกษาวา ความเห็นของ นายขจรศักดิ์ 

อุทธาสิน ที่วา การจัดเก็บภาษีในอัตรา 15% สามารถเรียกคืนนั้น ความเหน็ของคณะทํางานและที่
ปรึกษา หมายความถึงวา กําหนดคณะบคุคลนี้เสียอัตราเทาไหร ไมใชวาถูกหักเทาไหรแลวขอคนื 
สมมติวาเรากําหนด 30% ทานใชชองทางของคณะบุคคลหรือหางหุนสวนทีม่ิใชนิติบุคคลไปเปด
บัญชีเงินฝาก 2 คนถูกหัก 15% ก็เพยีง 15% ตรงนั้นมาเปนเครดิตกับ 30% ที่ตองเสียอัตราตรงนี้ ไมใช
วาใหเพื่อขอคนื ยกตวัอยาง เชน เรากําหนดใหเสยีไมต่ํากวา 15% โดยไปเทียบกับอตัราภาษีหกั ณ ที่
จาย โดยถาสมมติวาเรากําหนด 20% หรือ 30% แลวทานนําเงินไปฝากธนาคารโดยหกั 15% อันนี้
สามารถนํามาเครดิตไดเทานัน้เองไมใชนํามาขอคืน 

 



คุณอมรศักดิ์  พงศพศุตม:  
พูดถึงทฤษฎีภาษีของโลก มีหนวยภาษีระหวางบริษัทหรือหนวยธุรกิจกับผูถือหุน ซ่ึงทฤษฎี

ภาษี 2-3 ทฤษฎี คือ  1. เก็บบริษัทไมเก็บผูถือหุน 2. เก็บผูถือหุนไมเก็บบริษัท 3. เก็บจากบริษัทแลว
ไปเก็บจากหุนสวนอีกที่หนึ่ง แตสวนใหญใชวิธีที่ 3  

แตในคณะบุคคลประเด็นที่เกี่ยวของคือ กฎหมายปจจุบันไมเก็บกบัสวนแบงกําไร ก็เก็บ
ระดับตัวหนวยภาษีตรงนั้น ประเด็นก็คอืวาเราจะรับตรงนี้ไดหรือไม ในกฎหมายของหลายประเทศ
นั้น เก็บระดับผูถือหุนอยางของอเมริกา บานเราผมยังมองวาความเปนอารายะก็ยังคิดอยางนัน้คิด
อะไรก็ตามก็ตองคงความเปนอารายะวาจะเปนอยางไร ทนีี้ของเราในปจจุบันมี 2 ประเภทคือ      คณะ
บุคคลจริง และไมจริง จริงก็เปนไปตามธรรมชาติตามที่ อ.ไพจิตรฯ พูด ที่ไมจริงโดยหลักเปน นิติ
กรรม  อําพรางซึ่งในมุมคดีก็วากันไป ประเด็นของการตั้งตัวนี้ก็คือ notoriety ทางภาษวีา ขณะนี้
หนวยภาษีตาง ๆ กรมสรรพากรไปวางกลไกใหเกดิความแตกตางในการจัดเก็บในตวัอัตราภาษี หรือ
อะไร  ก็แลวแต อยางบุคคลธรรมดานี้เปน progressives rate คณะบุคคลก็ไปจัดอยูในประเภทเดยีวกัน
ที่เปน progressives rate ดังนั้น ดุลคือประเด็นตองดูวาตองการอะไร อารยะเปนอยางไร ปกติตองมี 
controller แตขณะนีเ้ราขาดตรงนี้อยู วางอะไรก็ตาม คอนเซ็ปท ตองมากอน 

 
 ไมลงชื่อเขียนใสกระดาษ A4  

คนที่ 1: กรณีคณะบุคคล ซ่ึงคณะที่ปรึกษาและคณะทาํงานเสนอวา หัก 15 % จากเงินได      
พึงประเมินนาจะไมเปนธรรม แตเห็นดวย กับการใหคณะบุคคลตองจัดทําบัญชีและตรวจสอบบญัชี
โดยผูสอบบัญชี และแหลงเงินไดเดียวกัน ไมควรอนุมตัิใหจดัตั้งคณะบุคคลมากกวา 1 คณะบุคคล 
เชนเงินไดดอกเบี้ยเงนิฝาก ควรตั้งคณะบคุคลไดเพียงคณะเดียว เปนตน 
 คนที่ 2: กรณคีณะบุคคล เห็นดวยกับ อ.ไพจิตร โดยกาํหนดรายละเอียดของ หสม./ คณะ
บุคคล ลักษณะ+วัตถุประสงค+สวนแบงกาํไร + การทําบัญชี (นํา 161 ไปใชบังคับ) ที่มีความชัดเจน
มากกวานี้  
 
4. การหักคาใชจายและคาลดหยอน
 คุณทวีศรี  วิกยาธิปตย 
 ความเหน็: การหักคาลดหยอน บิดา มารดา ควรใหบุตรทุกคนหกัลดหยอนไดเต็มจํานวนตาม 
เกณฑที่กําหนด  เกณฑทีก่ําหนด อาจจะเปนจํานวนเงินตามที่กําหนดอยูในปจจบุันนี้ หรือ เปน
จํานวนรอยละของเงินได แตไมเกินจํานวนเงินที่กําหนด หรือเปนจํานวนเงินแตไมเกนิรอยละของเงิน
ได (แลวแตการศึกษา) เพราะเหน็วา ผูขอหักลดหยอน เปนผูเสียภาษีทุกคน บุตรทุกคนที่เปนผูเสีย
ภาษี    จึงควรไดรับสิทธินี้ดวย 


